



บริษัท อิมมูนซินเนอจี จำกัด

63/465 ซอยคลองแก้ว 17 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 มิถุนายน 2556

เรื่อง ขอบขอบคุณในความร่วมมือแนะนำเกษตรกรร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโน
เรียน ท่านประธานประชุม ขวัญเกตุ และ กลุ่มเกษตรกรทำนาข้าว
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สืบเนื่องจาก บริษัทฯ มีการทดสอบผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโน ร่วมกับเกษตรกรทำนาข้าวในพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน 2556 จำนวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 25 คน

วิธีการทดสอบ เกษตรกรรับผลิตภัณฑ์ทดสอบคนละ 1000 ซีซี. (อัตราการใช้ 20 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร) สำหรับฉีดพ่นในระยะแตกกอและระยะตั้งท้อง ในแปลงทดสอบจำนวน 5 ไร่ เปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ใช้

ผลการทดสอบ แปลงที่ไม่ใช้ ผลผลิตต่อไร่ที่ 650 - 700 กิโลกรัม สูงสุด 850 กิโลกรัม

แปลงที่ใช้ ผลผลิตต่อไร่ที่ 874 - 1,000 กิโลกรัม สูงสุด 1,330 กิโลกรัม

ผลผลิตเพิ่มขึ้นคิดเป็น 35 เปอร์เซ็นต์

ผลตอบแทนต่อไร่หลังหักค่าใช้จ่ายที่ 2,500 - 3,850 บาท

(ข้าวราคา 11,000 บาท/เกวียน ณ ราคาปัจจุบัน)

หลังจากเกษตรกรใช้โปรตีนอะมิโนในนาข้าวแล้ว พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากคิดเป็นร้อยละ 99 อีกทั้งต้นข้าวแข็งแรง ไม่พบโรคและแมลงระบาด ข้าวมีความชื้นน้อยกว่า 21 เมล็ดมีน้ำหนัก แกร่งสวย ขาวได้มาตรฐาน และลักษณะดีเหมาะสมที่จะนำไปเป็นพันธุ์ข้าวต่อไป

การจัดการทดสอบครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรทำนาข้าว และได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานประชุม ขวัญเกตุ หัวหน้าชุมชน เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดการทดสอบจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากท่าน

กระผม นายกร สุขเกษม ในนามบริษัท อิมมูนซินเนอจี จำกัด และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการทดสอบครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนส่งเสริม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โอกาสหน้าหากมีการจัดการทดสอบอีกครั้งจะได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดีเช่นเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกร สุขเกษม)

วทม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

กรรมการบริษัท อิมมูนซินเนอจี จำกัด



ภาพที่ 1. โปรตีนอะมิโน (ผลิตภัณฑ์ทดสอบ)



ภาพที่ 2. หัวหน้าชุมชน ชุมชน ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
กำนันประจุม ขวัญเกตุ และ ภรรยา



ภาพที่ 3. นายกร สุขเกษม ส่งมอบผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโน
แก่หัวหน้าชุมชน ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อทดสอบ